



สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

๘๘/๔๐ หมู่ที่ ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา
สาธารณสุขุขอย ๖ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๗๒ ๑๖๖๙ โทรสาร ๐ ๒๘๗๒ ๑๖๐๑-๖ เว็บไซต์: www.niems.go.th

ที่ สพฉ ๐๔/๒๓๐๕

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
รับเลขที่..... ๕๖๐
วันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙
เวลา..... ๑๑

สิงหาคม ๒๕๕๙

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รับที่ 19939
วันที่ 29 ส.ค. 25๕๙

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ การเสนอผลงานวิชาการเวชศาสตร์ภัยพิบัติ (Disaster Medicine)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการจัดประชุม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
รับเลขที่ ๓๐๕
วันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๒๐
จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ Department of Emergency and Critical Care Medicine of Tama Nagayama Hospital, Nippon Medical School ประเทศญี่ปุ่น จะจัดประชุมวิชาการเวชศาสตร์ภัยพิบัติภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๑๓ "The 13th Asia Pacific Conference on Disaster Medicine : APCDM" ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการประสานงานในระดับชาติและนานาชาติ พัฒนา เผยแพร่ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เทคโนโลยีใหม่ๆ ของการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภัยพิบัติในระดับสากล พร้อมทั้งจัดให้มีการอบรมขั้นสูงในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติ ไปจนถึงการนำเสนอผลงานวิจัย องค์ความรู้สหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ภัยพิบัติ(Disaster Medicine) รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

ในการนี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ การเสนอผลงานวิชาการเวชศาสตร์ภัยพิบัติ โดยเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากหน่วยงานต้นสังกัด ค่าลงทะเบียนตามที่กำหนด ทั้งนี้ มีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าวทางเว็บไซต์ WWW2.vajira.ac.th/apcdm ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ การสำรองห้องพักให้ติดต่อกับทางโรงแรมโดยตรง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดของท่านเข้าร่วมในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ค.ม.
- อ.นิลนร

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุชา เศรษฐเสถียร)
ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

นักวิชาการนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สำนักประสานการแพทย์ฉุกเฉินและเครือข่ายสัมพันธ์
๒๗ ส.ค. ๒๕๕๙

3

การจัดประชุมวิชาการเวชศาสตร์ภัยพิบัติภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๑๓

13th Asia Pacific Conference on Disaster Medicine

Theme : Disaster Medicine ; Prepare Together, Respond Together

หลักการและเหตุผล

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่มีผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติสูงที่สุดในโลก และมีผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้น ๓ เท่าในช่วง ๑๐ ปี เนื่องจากร้อยละ ๔๐ ของภัยพิบัติในช่วง ๑๐ ปี ที่ผ่านมาก่อขึ้นในภูมิภาคดังกล่าว โดยส่วนใหญ่เป็นผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติที่รุนแรง เช่น คลื่นยักษ์สึนามิ แผ่นดินไหว พายุไซโคลน ใต้ฝุ่น และน้ำท่วม เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ การก่อการร้าย การทิ้ง/วางระเบิด การใช้ก๊าซน้ำตาควบคุมการจลาจล ภัยเหล่านี้ทำให้ประชาชนจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินมากกว่าภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งภัยพิบัติร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิดจากธรรมชาติหรือภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น เมื่อเกิดขึ้นในแต่ละประเทศ การตอบโต้ที่สำคัญคือการช่วยชีวิตให้รอดปลอดภัย การค้นหาผู้บาดเจ็บและให้การรักษาอย่างทันท่วงที หลังเกิดเหตุระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติของท้องถิ่นนั้นอาจไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ชุมชนก็ได้รับผลกระทบอย่างทุกขุทรมาน ดังนั้นการสร้างเสริมขีดความสามารถในการดูแลด้านการแพทย์และการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์ภัยพิบัติ และเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยผู้รอดชีวิตและผู้เสียชีวิตจำนวนมากในระหว่างเหตุการณ์แต่ละชนิดที่เกิดขึ้น

ในฐานะหน่วยงาน/องค์กร บุคลากร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินและเวชศาสตร์ภัยพิบัติ จึงต้องศึกษา เรียนรู้ธรรมชาติของการเกิดภัยพิบัติ ความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภัยพิบัติ เพื่อการวางแผน การตอบโต้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการมีทักษะที่หลากหลายและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับนโยบาย ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ไปจนถึงคนพนักงานขับรถ ฯลฯ ทั้งหมดนี้อยู่ในการจัดการตอบโต้ภัยพิบัติอย่างมีระบบ นอกจากนี้การเพิ่มศักยภาพในการตอบโต้ภัยพิบัติ จำเป็นต้องสร้างระบบและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการตอบโต้ภัยพิบัติ โดยการจัดตั้งเครือข่ายระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค และการส่งเสริมทักษะและความรู้ในการรับมือกับภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการประสานงานกับหน่วยงานในระดับชาติและนานาชาติ
๒. เพื่อพัฒนา เผยแพร่ความรู้ ทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เทคโนโลยีใหม่ๆ ของการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภัยพิบัติในระดับสากล
๓. เพื่อจัดให้มีการอบรมขั้นสูงในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติ ไปจนถึงการนำเสนอผลงานวิจัย องค์ความรู้สหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ภัยพิบัติ (Disaster Medicine)

วันที่จัดประชุม : วันที่ ๖ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ Pre-congress โดยจัด Workshop

วันที่ ๗ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ Main congress

สถานที่จัดประชุม : วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ Pre-congress โดยจัด Workshop

ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

- วันที่ ๗ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ Main congress ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ

แกรนด์ สุขุมวิท

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๓๕๐ - ๔๐๐ คน ประกอบด้วย

- วิทยากรจากทั้งในและต่างประเทศ จำนวน ๓๕ คน

- ผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างประเทศประมาณ ๘๐ คน และผู้เข้าร่วมจากในประเทศ

ประมาณ ๒๘๐ คน ที่มาจากหลากหลายวิชาชีพ เช่น แพทย์ นักศึกษาแพทย์ พยาบาล นักดับเพลิง เจ้าหน้าที่กู้ชีพ เจ้าหน้าที่สื่อสาร ทหาร เวชกรฉุกเฉิน นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหารและผู้บริหารที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ สมาชิกขององค์กร/หน่วยงานระหว่างประเทศทั้งผู้จัดการและผู้ที่ทำหน้าที่ ปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล เป็นต้น

วิธีการจัดประชุม

๑. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
๒. การบรรยาย อภิปรายทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งในและต่างประเทศ
๓. การแสดงนิทรรศการ
๔. การนำเสนอผลงานวิชาการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ทักษะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้านเวชศาสตร์ภัยพิบัติ/การแพทย์ฉุกเฉิน เกิดเครือข่ายความร่วมมือและมีการ ประสานงานกันขององค์กร/หน่วยงานในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีเวทีการนำเสนอ ผลงานวิจัย องค์ความรู้สหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ภัยพิบัติ (Disaster Medicine) ในระดับ สากล
